

FAQ คำถามที่ถูกลืมบ่อย

สำหรับโครงการ อว. สร้างงาน

Q: ต้องการสมัครงาน ต้องทำอย่างไร?

A: ดูว่าเรามีภูมิสำเนาหรืออาศัยอยู่ที่ไหน แล้วเลือกตำแหน่งงานจากหน่วยงานในพื้นที่นั้น [ภูมิสำเนาใกล้หน่วยงานจะได้รับการพิจารณาก่อน] จากนั้นติดต่อหน่วยงานจ้าง โดยเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของแต่ละหน่วยงานโดยตรง หรือเข้าไปดูอัปเดตภาพรวมโครงการได้ที่แฟนเพจ @MHESIThailand

Q: หน่วยงานที่รับสมัครมีที่ไหนบ้าง รูปแบบงานแต่ละพื้นที่ต่างกันอย่างไร?

A: โครงการนี้มีหน่วยงานรวมทั้งหมด 42 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยแต่ละหน่วยงานมีระบุพื้นที่และตำแหน่งที่ดูแลต่างกัน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของแต่ละหน่วยงานโดยตรง

Q: หากไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ที่หน่วยงานเปิดรับสมัคร สามารถสมัครภายนอกพื้นที่เขตที่อยู่อาศัย หรือ ภูมิสำเนาตนเองได้หรือไม่ เช่น เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ อาศัยอยู่จังหวัดสงขลา สามารถสมัครงานเพื่อเข้าทำงานในเขตพื้นที่สงขลาได้หรือไม่?

A: การรับสมัครงานสามารถรับบุคคลที่อาศัยนอกพื้นที่เขตที่อยู่อาศัยหรือภูมิสำเนาได้ แต่ทั้งนี้ผู้สมัครงานที่อยู่ภายในพื้นที่ภูมิสำเนาหรือใกล้เขตภูมิสำเนา จะทำให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอันดับแรก

Q: คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุ เช่น จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, อายุ 60 หรือมากกว่า 60 ปี, อยู่ระหว่างการศึกษาร้อยยังไม่มีใบวุฒิมัธยมศึกษา สามารถสมัครงานโครงการนี้ได้หรือไม่?

A: สามารถสมัครงานได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ รวมไปถึงลักษณะงานด้วย โดยแต่ละหน่วยงานจะระบุคุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการในแต่ละตำแหน่งงานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในแต่ละหน่วยงาน

Q : เบอร์ติดต่อที่แจ้งชื่อผู้ประสานงานไว้แต่ละสถานที่ไม่สามารถติดต่อได้?

A: เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก สามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าล่าสุด ได้ที่แฟนเพจ @MHESIThailand

FAQ คำถามที่ถูกลืมบ่อย

สำหรับโครงการ อว. สร้างงาน

Q: ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือ เข้าเว็บไซต์ไม่เป็น สามารถสมัครได้หรือไม่ และสามารถสมัครผ่านทางไหนได้บ้าง?

A: สามารถตรวจสอบหน่วยงานจ้างในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ในส่วนของวันที่เปิดและวันที่ปิดรับสมัคร รวมถึงวิธีการรับสมัครได้

Q: ค่าแรง ครอบคลุมค่าเดินทาง หรือมีรถรับส่ง หรือมีที่พักให้ด้วยหรือไม่?

A: โครงการ อว. สร้างงาน เป็นการช่วยเหลือบรรเทาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเป้าหมายหลักของโครงการคือ การสร้างงานและช่วยเพิ่มทักษะสำหรับวิชาชีพให้กับคนในท้องที่ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน และได้อยู่ “ติดถิ่น” ใกล้ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง โดยไม่ต้องจากบ้านไปไกลเพื่อหางานทำในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นนี้

Q: หากได้รับสิทธิขาดจากประกันสังคม “การว่างงาน มาตรา 33” จะได้รับสิทธิคัดเลือกการว่าจ้างงานโครงการนี้หรือไม่?

A: โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ กรณีผู้ที่สนใจได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นๆ แล้วจะไม่สามารถสมัครโครงการนี้ได้ หรือท่านต้องสละสิทธิการช่วยเหลือโครงการอื่นๆ จากภาครัฐก่อน จึงจะสามารถสมัครโครงการนี้ได้

Q: การรับสมัครมีความเป็นธรรมหรือไม่ เนื่องจากเปิดรับสมัครแล้วเห็นว่าเต็มทันที?

A: เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมากและตำแหน่งงานของแต่ละหน่วยจ้างงานมีค่อนข้างจำกัด ทาง อว. และหน่วยจ้างงาน [หน่วยรับสมัครงาน] กำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการสรรหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับกับผู้สนใจ โดยโครงการ อว.สร้างงาน ระยะที่ 2 กำลังจะเปิดเร็วๆ นี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตได้ที่แฟนเพจ @MHESIthailand



สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า
โครงการ อว. สร้างงาน ได้ที่แฟนเพจ @MHESIthailand
หรือ ติดต่อที่หน่วยงานภายในพื้นที่จังหวัดที่ท่านอยู่อาศัย